

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ดอกเบี๋ยธุรกิจ		
Date :	27 ต.ค. 2551	Page : 16, 15	No : 51529760

นุสกินหนูนม.แม่ฟ้าหลวง จัดงานบีก ^{16,15} CHI 2008

นุสกิน เดินหน้าเป็นแม่ค้อให้ ม.แม่ฟ้าหลวงจัดงานใหญ่ CHI 2008 ครั้งที่ 2 ไบเทค คาดผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน มั่นใจความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพทัดเทียมตลาดโลก โอเคเตรียมตื่นตาตื่นใจในงานกับการบรรยายของเหล่านักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกที่มาบรรยายในงานร่วม 30 ราย

นางภคพรรณ สิวคัมพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นุสกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าไปร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการสนับสนุนการจัดงาน CHI 2007 ครั้งที่ 1 ขึ้นที่โรงแรม บาร์คนาเยลิต เมื่อปีที่ผ่านมามีบริษัทจึงได้ดำเนินการขึ้นอีกเป็นปีที่ 2 ด้วยการเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยการจัดงาน CHI 2008 (Cosmetics and Health Innovation) ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา

ทั้งนี้การเข้าไปร่วมสนับสนุนงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นนโยบายหลักของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังมองว่าการเข้าไปร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ ถือว่าบริษัทได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดศาสตร์และองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ผ่านนักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ไปสู่ประชาชน

▶ อ่านต่อหน้า 15



ต่อจากหน้า 16

นุสกิน

ทั่วไปเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

ด้าน รศ.ดร.พรพรรณวิภา กฤษณาพงษ์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า การจัดงาน CHI 2008 จะจัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้ธีม Natural Secret for Beauty

and Wellness ที่รวบรวมเอานักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ชื่อนำของเมืองไทยมาแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมความงาม และสุขภาพของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับโลก

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน และพัฒนายกระดับนวัตกรรมด้านความงาม และสุขภาพของคนไทยให้เทียบชั้นสากล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตั้งเป้าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน และคาดว่าจะมีนักวิชาการจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานประมาณ 300-400 คน

ในส่วนของกิจกรรมภายในงานนั้นจะมีการสัมมนาภาควิชาการ สำหรับผู้ฟังกลุ่มนักวิชาการ

แพทย์ เกสัชกร ที่จะมีการบรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัยทางวิชาการ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากนักวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆ จากทั่วโลกมาบรรยายประมาณ 30 คน อาทิ ดร.มาร์ค บาร์ เร็ดต์ จากสถาบันวิจัย นุสกิน เอ็นเตอร์ไพรส์ สหรัฐอเมริกา ดร.แอนเดรีย โบเวโร จากมหาวิทยาลัย Ferraro ประเทศอิตาลี และ ดร.อิงโก บัวริน จากสถาบันบรรจุภัณฑ์นานาชาติ ประเทศเยอรมนี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบรรยายความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพความงาม จำนวน 20 คอร์สตลอด 2 วันเต็ม อาทิ สมุนไพรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพและความงาม เทคนิคการลดริ้วรอย และสวยเสมอแม้สูงวัย เป็นต้น ●